



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๖๐

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเววลักษณ์ พิมพะนิศย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 โทรสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัดงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดต่อทางโทรศัพท์กรุงเทพฯ โทร. 0-2621-0708 โทรสาร. 0-2621-0707-8
www.prbangkok.com, www.bangkok.go.th, twitter/pr_bangkok, facebook/prbangkok

ฉบับที่ 95/2565 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2565

ข่าวผู้บริหาร

- ☺ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 อย่างเป็นทางการ
- ☺ เริ่มแล้ว! ผู้ว่าฯ ชัชชาติ Kick off ปลุกต้นไม้ 100 ต้นแรกจากล้านต้น เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสีเขียว
- ☺ กทม.เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤติรองรับชีวิตคนกรุงเทพฯ

ข่าวสำนักงานเขต

- ☺ ลาดกระบังเชิญชวนชาวลาดกระบัง สมัครเข้ารับการคัดเลือก “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ปี 2565
- ☺ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☺ สายไหมจัดฝึกอบรมวิชาชีพ 8 – 10 มิ.ย. 65 นี้
- ☺ จตุจักรชวนปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว
- ☺ บางนาเปิดให้บริการงานทะเบียนตามปกติ 6 มิ.ย. นี้
- ☺ มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีตกค้างในอาหารสด
- ☺ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☺ บางนาเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่รพ.บางนากทม.

โค้งสุดท้าย! กทม. ชวนส่งภาพคลิป “กรุงเทพฯมหานครของทุกคน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสน ถึง 30 มิ.ย. นี้

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศหรืออายุ ส่งผลงานภาพหรือคลิปสั้น “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน” และแชร์ลิงก์ผลงานเพื่อชวนให้เข้ามาโหวตทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ www.50ปีกทม.com หรือ www.50thbma.com เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท โดยสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65

ข่าวผู้บริหาร**ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 อย่างเป็นทางการ**

(1 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พระพุทธรูปราชูปถัมภ์ ศาลพระภูมิ “หลวงปู่มงคลประสาธ” ศาลจีน “เจ้าพ่อเพ่งนัมกิมโช” สักการะพระพุทธรูปราชูปถัมภ์ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากนั้น ร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จาก นายชิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

เปิดรายนามคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง ชุดใหม่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวทักทายหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่มาร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี พร้อมเปิดเผยรายนามคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม 2. รองศาสตราจารย์ วิศณุ ทรัพย์สมพล 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีดา กมลเวชช และ 4. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ คณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล (ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ผศ.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันท์ พล.ต.อ.อดิสร งามจิตสุขศรี นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี นายภาณุมาศ สุขอัมพร นายพรพรม วิกิตเศรษฐ์ และ นายภิมุข สิมะโรจน์ เป็นเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายเอกวิทย์ อัมระपाल (ผู้ช่วยเลขานุการฯ และโฆษกกรุงเทพมหานคร) นางสาวตนิ จิวจินดา นายสิทธิชัย อรรถยานนท์ และนายจิรัฏฐ์ ม้าไว

เดินทางนโยบายแรก ปลุกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพฯ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้เดินทางทำงานล่วงหน้ามา 2 ปี แล้ว และจะเดินทางต่อไป ซึ่งจะมีเพื่อนร่วมเดินทางมากขึ้น คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ขอให้ทุกคนร่วมเดินไปด้วยกัน และขอให้ข้าราชการท.ได้ศึกษานโยบาย 214 ข้อ หากเห็นว่าควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ นอกจากนี้ขอให้ข้าราชการระวังเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน หากได้รับข้อมูลขอให้แจ้งตันทันที เพื่อให้ท.เป็นหน่วยงานที่สุจริต โปร่งใส ให้คนเก่งได้รับการแต่งตั้งที่เป็นธรรม โดยจากนี้ไปจะลงพื้นที่ติดตามการทำงานของทุกสำนักงานเขต รวมถึงติดตามการทำงานของสำนักต่างๆ ด้วย สำหรับโครงการที่เร่งดำเนินการคือการปลุกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ และจะมีการติด GPS ที่ต้นไม้ทุกต้น เพื่อให้ทุกคนได้ติดตามการเติบโตของต้นไม้ และในเดือนหน้าจะเป็นกิจกรรม Pride Month ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ ตามนโยบาย 12 เทศกาล 12 เดือน ทั้งนี้ แต่ละนโยบายของตน ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากและหลายนโยบายเป็นการใช้เทคโนโลยีซึ่งสามารถเริ่มทำได้ทันที

พร้อมศึกษาความเป็นไปได้การย้ายอาคารศาลาว่าการท.ม.

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เพื่อร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประกอบด้วย ศาลพระภูมิ และศาลตายาย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานโยธา และสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ไอราวัตพัฒนา โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ร่วมพิธี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถือว่ากว้างขวางและมีความเหมาะสม แต่หากจะย้ายสถานที่ทำงานจากอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้ามาที่ดินแดงทั้งหมดจำเป็นต้องมีการศึกษาความคุ้มค่า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และมีข้าราชการทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณา นอกจากนี้จากการลงพื้นที่แพลตฟอร์มดินแดง พบว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งอยากใช้พื้นที่บางส่วนของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งจะมีการพิจารณาเช่นกัน เนื่องจากถือว่าเป็นการแบ่งปันอาคารสถานที่ราชการให้ประชาชนได้ร่วมใช้ประโยชน์ ในส่วนการติดตามปัญหาที่จะเริ่มดำเนินการโดยเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม หาบเร่แผงลอย ความปลอดภัยการเดินทาง การทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส และความล่าช้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ จะมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วยดูแล ซึ่งแต่ละท่านจะมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน รวมถึงมีคณะที่ปรึกษา และทีมที่ปรึกษาเทคนิค ที่พร้อมทำงานร่วมกันด้วย

สำหรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 65 จำนวน 1,386,215 คะแนน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 65 พร้อมประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในคราวเดียวกัน จำนวน 5 ราย รวมทั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 แล้วจำนวน 40 ราย

เริ่มแล้ว ผู้ว่าฯ ชัชชาติ Kick off ปลุกต้นไม้ 100 ต้นแรกจากล้านต้น เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสีเขียว

(1 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปลุกต้นไม้ 100 ต้น ตามนโยบาย ปลุกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 โดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคลองเตย และโรงแรมในเครือ ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมปลุกต้นไม้ในสวนสาธารณะและพื้นที่ว่างในกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้ ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และโรงแรมในเครือ ประกอบด้วย โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok, แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ แเบงค็อก JW Marriott Bangkok, เจดับบลิว แมริออท Courtyard by Marriott, คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท Erawan Accor Hotel : โรงแรมในกลุ่มเอราวัณ แอ็คคอร์ด ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 4 โรงแรมเมอร์เดียว โรงแรมไอบิส โรงแรม ฮีลป อินน์ ประเทศไทย และประชาชน ผู้ใช้บริการสวนเบญจกิติ จำนวนกว่า 150 คน ร่วมกิจกรรม

โดย ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และโรงแรมในเครือ ได้สนับสนุนต้นไม้สำหรับปลูกในวันนี้ จำนวน 100 ต้น ประกอบด้วย ไม้มงคล อาทิ ดอนญ่า พันธุ์ควีนสิริกิติ์ แก้วเจ้าจอม ราชพฤกษ์ สาละลังกา โมกราชินี โมกหลวง พิษอาหารนก อาทิ ต้นโพธิ์ ต้นหว้าลูกน้อย ต้นอินจันทร และพืชพื้นถิ่นสำคัญ อาทิ กุ่มน้ำ กุ่มบก เกาลัดบ้าน ตลิงปิง ปิบ มะรุม อบเชย อินทนิล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มอบต้นไม้ส่วนหนึ่งให้สำนักงานเขตคลองเตยสำหรับปลูกในพื้นที่ด้วย โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ปลุกต้นไม้ ซึ่งถือเป็นต้นไม้แห่งปัญญา สามารถเพาะได้ง่ายโดยใช้เมล็ดมาปลูกในดินได้ทันที มีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นไม้โพธิ์ไว้ประจำบ้านจะทำให้ เกิดความสงบร่มเย็น เป็นต้นไม้แห่งความสุข ความสำเร็จ อายุยืน และความโชคดี ทั้งอีกทั้งต้นไม้โพธิ์เป็นต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนาด้วย

สำหรับการปลุกต้นไม้ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรม Kick off ตามนโยบายปลุกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย 214 ข้อ ที่กรุงเทพมหานคร จะปลุกต้นไม้เพิ่มให้ครบ 1 ล้านต้น โดยแบ่งการปลูกเป็น 400 ต้นเขต/สัปดาห์ เพื่อให้ครบล้านต้นใน 4 ปี โดยแบ่งแนวความคิดการดำเนินการ ดังนี้ 1. ปลูกเพื่อลดฝุ่นและมลพิษ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของประชาชนหนาแน่น เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการดักจับมลพิษและฝุ่น 2. ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนหนาแน่น 3. ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง โดยหารีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และรุกขกรประจำเขตจัดทำแนวทางการปลุกต้นไม้ การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดิน สภาพอากาศ 4. ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ โดยสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในกรุงเทพฯ เพาะกล้าไม้ โดย กทม.เป็นผู้รับซื้อ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และ 5. ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อมๆ กัน โดยแจกกล้าให้กับนักเรียนและประชาชนที่สนใจปลูกคนละ 3 ต้น และจัดกิจกรรมร่วมกันปลุกต้นไม้ทุกวันอาทิตย์ ให้วันอาทิตย์เป็นวันปลุกต้นไม้กรุงเทพฯ

(ชลลดา...สปส. รายงาน)

กทม.เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤติรองรับชีวิตคนกรุงเทพฯ

(1 มิ.ย. 65) เวลา 09.00 น. : นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติของกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีพรรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อจัดเตรียมกลไกการบริหารจัดการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนัก และสำนักงานเขต จำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็นกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน เพื่อเตรียมข้อมูลและจัดทำเค้าโครงร่างคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติของกรุงเทพมหานคร แบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 40 คน/วัน กำหนดจัดในวันที่ 1, 9, 10, 13 และ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีพรรัตน์ กิจกรรมย่อยที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำเค้าโครงร่างคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติของกรุงเทพมหานคร แบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 100 คน/วัน กำหนดจัดในวันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมปรีณัฐพาเลซ มหานคร

กิจกรรมย่อยที่ 3 ประชุมนำเสนอ (ร่าง) คู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติของกรุงเทพมหานคร (ควบคู่กับการประชุมระบบทางไกล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมย่อยที่ 4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้คู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤติของกรุงเทพมหานคร แบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 40 คน/วัน กำหนดจัดในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานินทร์

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ภาวะวิกฤติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและส่งผลเสียหายอย่างรวดเร็ว รุนแรง ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลรวมถึงชื่อเสียงขององค์กร ภาวะวิกฤติอาจเกิดจากภัยธรรมชาติหรืออาจเกิดจากฝีมือมนุษย์ ซึ่งกรุงเทพมหานครเคยเผชิญกับภาวะวิกฤติมาแล้วหลายครั้ง เช่น ปี 2562 เกิดเหตุระเบิดป่วนเมืองในหลายจุดของกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกถล่ม ที่เขตทวีวัฒนา เดือนกรกฎาคม 2564 เกิดการระเบิดของถังเก็บสารเคมี โรงงานหมิงตี้ ซึ่งแม้จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ แต่ส่งผลกระทบต่อมายังพื้นที่เขตลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่องในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ภาวะวิกฤติล่าสุดที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง คือ การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งเมื่อเกิดภาวะวิกฤติขึ้นสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังคงประเมินความคิดความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบและความรู้สึกของสังคม เพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่ตรงจุดและสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการกับสถานการณ์นั้นๆ อีกด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จะเป็นการซักซ้อมความเข้าใจการใช้คู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการฝึกซ้อมการสื่อสารในสถานการณ์จำลองด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆ ขึ้น จะทำให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้รับผลกระทบและสังคมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนได้อย่างทันทั่วทั้งที่ อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่น และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครต่อไป

----- (สกธธ...ส.ปส. รายงาน)

ลาดกระบังเชิญชวนชาวลาดกระบัง สมัครเข้ารับการศึกษา “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ปี 2565

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า ด้วยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เขตฯ ขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติร่วมสมัครคัดเลือก “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” โดยจัดส่งประวัติและเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 1.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป แต่งเครื่องแบบตามสังกัด ชุดสากล ชุดพระราชทาน ไม่สวมหมวกและแว่นตา (เขียนชื่อ-สกุล ไว้หลังรูป) 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมสำเนาถูกต้อง) 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมสำเนาถูกต้อง) ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2326 6288

(ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ เดี๋ยว เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตปทุมวัน วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านยลประภา ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4

เขตบางรัก วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนซอยจอมสมบูรณ ชุมชนซอยสองพระ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 5 มิถุนายน 2565 บริเวณชุมชนจิตรา ถนนพัฒนาชนบท3 แขวงคลองสองต้นนุ่น วันที่ 12 มิถุนายน 2565 หมู่บ้านพุกษา 70 ถนนเลียบบคลองลำกอไผ่ แขวงลำปลาทิว วันที่ 19 มิถุนายน 2565 หมู่บ้านพุกษา 50 ถนนเลียบบคลองลำกอไผ่ แขวงลำปลาทิว และวันที่ 26 มิถุนายน 2565 หมู่บ้านพูนลินธานี 3 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

เขตสวนหลวง วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า ซอยพัฒนาการ 20 แยก 10 สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

(ปชส...เขต รายงาน)

สายไหมจัดฝึกอบรมวิชาชีพ 8 – 10 มิ.ย. 65 นี้

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ประจำปี 2565 ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตสายไหม โดยเปิดสอน 3 วิชา ได้แก่ 1. วิชาอาหารว่างและเบเกอรี่ 2. วิชาศิลปะประดิษฐ์จากผ้า 3. วิชาสมุนไพรไทยนิยม แบ่งจุดเรียนเป็น 3 จุด แยกตามรายวิชา เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน/วิชา/วัน สอบถามและสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หรือ โทร. 0 2158 7364

(ปชส...เขตบางนา รายงาน)

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว

นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร ชาวชุมชนทั้ง 41 ชุมชน รวมทั้งประชาชนชาวหมู่บ้านริมคลองประปาและริมบึงประชานิเวศน์ มาร่วมกัน ปลูกต้นไม้ยืนต้น อาทิ ต้นตะเคียน ต้นยางนา ต้นประดู่ และต้นแดง จำนวน 100 ต้น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณริมบึงประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างกำแพงกรองฝุ่นละอองในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการ Kick Off นโยบายการปลูกต้นไม้ล้านต้น ซึ่งถือเป็น 1 ใน 214 นโยบาย ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเขตฯ อยู่ระหว่างเร่งสำรวจพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้ใหญ่ สร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมต่อไป

(ปชส...เขตจตุจักร รายงาน)

บางนาเปิดให้บริการงานทะเบียนตามปกติ 6 มิ.ย. นี้

นางสาวไครยา วัชรชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลง กรุงเทพมหานครจึงสั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เริ่มกลับมาเปิดให้บริการงานทะเบียนตามปกติอีกครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เขตฯ จึงแจ้งเปิดให้บริการงานทะเบียนตามปกติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป รวมถึงการเปิดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ณ สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ตามปกติด้วยเช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร 0 2173 5262

(ปชส...เขตบางนา รายงาน)

มีนบุรีเข้มตรวจสารเคมีตกค้างในอาหารสด

นายไพโรจน์ จันทร์รอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ วิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในผัก และอาหารสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจร้านอาหาร ศูนย์อาหาร บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ถนนสุขุมวิท ถนนนิมิตใหม่ และถนนราษฎร์อุทิศ สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2914 5834

(ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. บริเวณทางเดินเลียบบคลองแสนแสบ ตั้งแต่ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ถึงหลังการประปามีนบุรี

เขตบางนา วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณซอยสุขุมวิท 66/1 สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตบางรัก วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณถนนสีลมขาออก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ขาออก และถนนสีพระยา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

เขตยานนาวา วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ถนนสาธุประดิษฐ์ ตั้งแต่ปากซอยสาธุประดิษฐ์ 1-5 เวลา 13.00-16.00 น. ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่สถานีรถไฟ BRT วัดदान ถึงหน้าสวนศิลาฤกษ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกแยกรัชดา-นราธิวาส ถึงแยกด่วนสาธุประดิษฐ์ เวลา 13.00-16.00 น. ถนนนราธิวาส ตั้งแต่แยกพระรามที่ 3-นราธิวาส ถึงแยกรัชดา-นราธิวาส

เขตธนบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00-13.00 น. บริเวณจุดผ่อนผันตลาดดาวคะนองทั้งสองฝั่ง ลานกีฬาท่าเรือตลาดพลู และจุดพักขยะแขวงบางยี่เรือ และแขวงสำเหร่ เวลา 08.30-12.00 น. บริเวณทางเดินเลียบบแม่น้ำเจ้าพระยา จากวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5625

เขตบางบอน วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ถนนเอกชัย ถนนสายหลัก สายรอง

เขตทวีวัฒนา เวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ฝั่งใต้) ตั้งแต่ไฟแดงแยกถนนอุทยานถึงบริเวณใต้สะพานวัดโกมพุทธรังสี และวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ถนนอุทยานบริเวณทางเข้าสำนักงานเขต ถึงภายในสำนักงานเขตทวีวัฒนา และถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ฝั่งป้อมตำรวจ) ถึงจุดกลับรถใต้สะพาน ถนนพุทธมณฑลสาย 3

(ปชส...เขต รายงาน)

บางนาเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่รพ.บางนากทม.

นางสาวไครยา วัชรชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดการฉีดวัคซีน ดังนี้ 1. วัคซีน Pfizer เข็ม 1-3 สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 18 ปี (เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 4 เดือน) 2. วัคซีน Pfizer เข็ม 2-4 สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป (เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 3 เดือน และเข็มที่ 4 ห่างจากเข็มที่ 3 เป็นเวลา 4 เดือน) 3. วัคซีน AstraZeneca เข็ม 1 สำหรับผู้ที่อายุ 18-59 ปี โดยสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk in) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-11.00 น. ณ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา สอบถามเพิ่มเติม โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร. 0 2173 0201-3 ต่อ 103, 104

(ปชส...เขตบางนา รายงาน)